

Tổng quan về Thay đổi Thuế quan và Yêu cầu Vận chuyển của Hoa Kỳ



Cập nhật cuối cùng: 7 tháng 2 năm 2025



Tổng quan về thay đổi thuế quan của Hoa Kỳ

- **Sắc lệnh hành pháp:** Vào ngày 1 tháng 2 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã ký Sắc lệnh hành pháp (EO).
- **Thuế quan mới và Quy tắc De Minimis bị tạm ngưng:** Vào ngày 4 tháng 2 năm 2025, mức thuế bổ sung 10% đã được áp dụng đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, và các sản phẩm này không còn đủ điều kiện để được hưởng chế độ de minimis. Điều này có nghĩa là tất cả các lô hàng, bất kể giá trị, đều phải chịu thuế và phí áp dụng.
- **Tạm thời khôi phục chế độ miễn thuế De Minimis:** Vào ngày 7 tháng 2 năm 2025, chế độ miễn thuế de minimis đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông được tạm thời khôi phục.
- **Thuế quan 10% vẫn được áp dụng:** Thuế quan 10% vẫn được áp dụng đối với hàng hóa vượt ngưỡng de minimis.

Tóm tắt những thay đổi đối với các lô hàng chứa sản phẩm có quốc gia xuất xứ từ Trung Quốc đại lục hoặc Hồng Kông.

Giá trị khai báo của lô hàng	Trước ngày 4 tháng 2	Từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2	Ngày 7 tháng 2 trở đi
<800 USD	<ul style="list-style-type: none"> • Áp dụng Chế độ miễn thuế tối thiểu (De Minimis) • Miễn thuế và phí 	<ul style="list-style-type: none"> • Thông quan theo tờ khai mậu dịch hay phi mậu dịch • Thuế hải quan và thuế được áp dụng • Thuế quan bổ sung 10% 	<ul style="list-style-type: none"> • Áp dụng Chế độ miễn thuế tối thiểu De Minimis (tạm thời khôi phục) • Miễn thuế và phí
800 USD trở lên	<ul style="list-style-type: none"> • Thông quan theo tờ khai mậu dịch hay phi mậu dịch • Thuế hải quan và thuế được áp dụng 	<ul style="list-style-type: none"> • Thông quan theo tờ khai mậu dịch hay phi mậu dịch • Thuế hải quan và thuế được áp dụng • Thuế quan bổ sung 10% 	



Để tránh khả năng chậm trễ thông quan, FedEx khuyến khích khách hàng thực hiện các biện pháp tốt nhất sau để tuân thủ quy định:

1	2	3	4
<p>Cung cấp mô tả rõ ràng về sản phẩm bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sản phẩm đó là gì? • Có bao nhiêu sản phẩm? • Sản phẩm đó được làm từ gì? • Mục đích sử dụng là gì? • Nước sản xuất là nước nào? 	<p>Cung cấp Mã HS gồm 10 chữ số cho tất cả các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc và Hồng Kông, bất kể địa điểm giao hàng.</p>	<p>Cung cấp Mã nhận dạng nhà sản xuất (MID) cho mục đích thương mại như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mã MID được sử dụng thay thế cho tên đầy đủ và địa chỉ của nhà sản xuất, người vận chuyển hoặc người xuất khẩu và được yêu cầu đối với các mục nhập hải quan của Hoa Kỳ đối với một số lô hàng nhất định. • Tất cả các lô hàng dưới 800 đô la Mỹ chứa các sản phẩm dệt may đều cần có MID, ngoại trừ những lô hàng dưới 250 đô la Mỹ và đáp ứng tiêu chí lô hàng sử dụng cá nhân (phi thương mại) • Các mặt hàng khác dưới 800 đô la Mỹ không yêu cầu MID. 	<p>Cung cấp Mã số thuế Hoa Kỳ của người nhận nếu người nhận đã thanh toán thuế và phí.</p>